



คุณพ่อโยห์น บัปติสต์ สักรินทร์ ศิรบวรเทิง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ปลัด...อยากเล่า

สวัสดิ์พี่น้องที่รักทุกท่าน หลังจากที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับพี่น้องที่วัดเป็นเวลาเกือบสองเดือน เมื่อกลับมาพี่น้องที่รู้ว่าผมไปไหนก็มาสอบถามสารทุกข์สุกดิบ ส่วนพี่น้องที่ไม่ทราบก็มาถามไถ่ ซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เป็นห่วงและสวดภาวนาให้กับผม ในช่วงเวลาที่ผมไปเข้าโปรแกรมฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ในโอกาสที่บวชครบ 10 ปีด้วยนะครับ

ตามที่พี่น้องทราบกันคืออยู่แล้วว่าเดือนตุลาคมนี้ทางวัดของเราได้เปิดโอกาสให้มีมิสซารอบเย็น รวมไปถึงการตั้งศีลมหาสนิท สวดสายประคำและจบด้วยการอวยพรศีล๗ เนื่องจากเดือนตุลาคมนี้ พระศาสนจักรคาทอลิกได้ยกให้เป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำ โดยที่พระศาสนจักรในไทยเองก็เชิญชวนให้พวกเราได้สวดสายประคำและเป็นพิเศษในเดือนนี้ที่จะมีการนับจำนวนของการสวดสายประคำแต่ละสายซึ่งทางวัดของเราก็จัดให้มีกล่องเพื่อให้พี่น้องที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมได้มาแจ้งจำนวนสายประคำที่สวดไว้ที่หน้าพระแท่นด้วยนะครับ สารวัตรฉบับนี้เลยอยากจะขอแบ่งปันเกร็ดความรู้สักเล็กน้อยเกี่ยวกับ “แม่พระแห่งสายประคำ” นะครับ

เรื่องราวเริ่มต้นจากชัยชนะของบรรดากองทัพเรือคริสตชนเหนือชาวเติร์กเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1571 ซึ่งถูกเรียกว่า **the Battle of Lepanto** โดยที่พระสันตะปาปาปิโอที่ 5 ได้เชิญชวนให้บรรดาคริสตชนสวดสายประคำเพื่อชัยชนะในครั้งนี้อย่างเป็นวันฉลองที่ถูกเรียกว่า “วันฉลองแม่พระแห่งชัยชนะ (**The Feast of Our lady of victory**)”

ต่อมาพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 ได้ทรงเปลี่ยนชื่อนี้ให้เป็น “วันฉลองแม่พระแห่งสายประคำ (**Our lady of rosary**)” ซึ่งจะทำการฉลองในวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคม และเมื่อถึงสมัยของพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 11 พระองค์ทรงประกาศให้การฉลองนี้เป็นวันฉลองของพระศาสนจักรสากล

ยิ่งไปกว่านั้นในสมัยของพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 พระองค์ได้ทรงเขียนศาสน์ถึงการฉลองวันแม่พระแห่งสายประคำนี้ขึ้นอีก 11 ฉบับด้วยกัน โดยที่ศาสน์ฉบับแรกนั้น พระองค์ได้ทรงสะท้อนถึงบทภาวนาถึงแม่พระที่เก่าแก่ที่สุดอันมีใจความว่า "เป็นวิสัยตามธรรมชาติของคาทอลิกทั่วไปที่จะลี้ภัยไปพึ่งพระแม่เมื่อยามตกอยู่ในภัยอันตรายหรือเมื่อเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆ"

เมื่อมาถึงสมัยของพระสันตะปาปาปิโอที่ 10 พระองค์ทรงเปลี่ยนวันฉลองให้ตรงกับวันที่ 7 ตุลาคมของทุกปี และต่อมาพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 โดยการปฏิรูปพิธีกรรมของพระองค์นั้นทรงจัดให้วันฉลองนี้เป็นวันระลึกถึงบังคับด้วยนระครับ

สุขสันต์วันพระเจ้าครับ!

พ่อยุ่ย